



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

20 เมษายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตรการดำเนินงาน สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, มติชน, สยามรัฐ, เดลินิวส์, โปสทูเดย์, nationweekend, tnnthailand, lokwannee, mcot, tnews, line.today) AECTV

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รว.สร.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ อสม. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พร้อมมอบอุปกรณ์การแพทย์ แพทย์-พยาบาล รพ.ปทุมธานี สู้ภัยโควิด-19 พร้อมตรวจเยี่ยมคลินิกโรคทางเดินหายใจรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 และหารือกับผู้บริหารอบจ. ปทุมธานี กำหนดมาตรการการควบคุมโรคร่วมกัน ย้ำมาตรการเว้นระยะห่าง ยังเป็นวัคซีนทางสังคมป้องกันโรคระบาด เชื่อว่าหลังจบวิกฤตโควิด-19 ประเทศไทย จะเป็นที่ 1 ของโลกในด้านสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก.รายวัน, บ้านเมือง, โปสทูเดย์, thebangkoktime)

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะประธานบอร์ด สสส. เป็นประธานส่งมอบชุดเครื่องมือดูแลตนเอง "สู้! โควิด-19 ไปด้วยกัน" ที่ สสส. และสร. ร่วมพัฒนาต้นแบบการสนับสนุนข้อมูลการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ทั้งในระดับชุมชน ตำบล ในชุดๆ ประกอบด้วย คู่มือดูแลตนเอง , เครื่องมือจำเป็นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน อาทิ สเปรย์แอลกอฮอล์ 70% พรอทวดใช้ หน้ากากผ้ามีสลิน โดยส่งมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด นำร่องใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ สามารถนำไปเป็นสื่อต้นแบบและผลิตซ้ำตามบริบทของพื้นที่ได้ เพื่อกระจายผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ศูนย์กักตัว โดยขอให้เน้นสื่อสาร ทำความเข้าใจและส่งต่อให้ถึงเครือข่ายคนไร่บ้าน และชุมชนแออัด เป็นอันดับแรกก่อน รวมทั้งผลิตสื่อที่สอดคล้องกับกลุ่มประชากร อาทิ แรงงานต่างด้าว ชนเผ่า ผู้พิการ ในภาษาเมียนมาร์ ลาว เขมร ยาวี ภาษามือ ภาษาชาติพันธุ์ เช่น ลาหู่ เพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า มติชน,ไทยโพสต์ ,เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน แนวหน้า, Tnnthailand, innnews, thebangkokinsight, bangkokbiznew) newtv

-เสนอข่าว นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวเผยว่า สถานการณ์ประเทศไทย มีผู้ป่วยรายงาน 32 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ยังรักษาอยู่ในรพ. 790 ราย รวมเสียชีวิต 47 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,765 ราย หากประเมินจากตัวเลขของผู้ป่วยติดเชื้อรายวันถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการลดการติดเชื้อ แต่ประชาชนยังต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำ เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 สำหรับมาตรการเปิดกิจการต่างๆ มีข้อเสนอแนะหลักการเบื้องต้น คือให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ในจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยเฉพาะจังหวัดที่ไม่มีจำนวนผู้ป่วยในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา โดยให้เปิดกิจการได้ตั้งแต่ 1 พ.ค. ซึ่งสถานที่นั้น ยังต้องคงมาตรการระยะห่างทางสังคม ใส่อุปกรณ์ป้องกันได้ แต่สถานที่ไหนยังมีความเสี่ยงสูง คุณไม่ได้ อาจจะยังไม่มีการเปิดในตอนนี้อยู่ แต่มาตรการสำคัญที่ไม่สามารถผ่อนคลายได้ คือ มาตรการส่วนบุคคล การปฏิบัติตัวของประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ,มติชน,เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, แนวหน้า, ข่าวสด, สยามรัฐ, isara.chiangmainews, bbc,sanook,kapook,siamsport) newtv

-เสนอข่าว นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยผลการวิจัยฟ้าทะลายโจรกับไวรัสโคโรนา-19 ซึ่งเป็นความร่วมมือของกรมการแพทย์แผนไทยฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอภ. ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อและยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ แต่ไม่มีฤทธิ์ในการป้องกันเซลล์จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จึงไม่แนะนำให้รับประทานเพื่อการป้องกันโรค แต่ให้รับประทานทันทีเมื่อเริ่มมีอาการคล้ายอาการของโรคไข้หวัดใหญ่ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร และผู้ป่วยที่มีอาการไข้เจ็บคอจากการติดเชื้อแบคทีเรีย หากมีอาการแพ้ให้หยุดใช้ยาทันที รวมทั้งควรระวังในผู้ที่ใช้ยารวาร์ฟาริน แอสไพริน โคลพิโดเกรล ยาลดความดันโลหิต และการใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้แขนขาชา หรืออ่อนแรง ทั้งนี้ได้เตรียมพร้อมให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดไว้ 3 ส่วนคือ 1.เกษตรกร ขณะนี้ได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องการปลูกฟ้าทะลายโจรสำหรับใช้เป็นยาในรูปแบบสารสกัด ตั้งเป้าประมาณ 65 ไร่ ในความต้องการ 50,000 กิโลกรัม 2.สถานพยาบาลของสร. เตรียมไว้สองส่วนคือ จนท.ที่ทำงานเกี่ยวกับโควิด-19 เตรียมยาไว้ 1 ล้านแคปซูล ต่อบุคลากร 30,000 คน และรพ.รัฐที่ผ่านมาตรฐาน WHO GMP 44 แห่ง มีสต็อก 9.2 ล้านแคปซูล รองรับผู้ป่วย 1.9 แสนคน มีกำลังการผลิต 2.6 ล้านแคปซูล/วัน และมีปริมาณวัตถุดิบสามารถผลิตยาได้อีก 7.3 ล้านแคปซูล รองรับผู้ป่วย 1.5 แสนคน เพียงพอต่อการใช้ และ 3.ภาคธุรกิจ ได้จับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างเกษตรกร 5 กลุ่ม กับผู้ผลิตยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 6 บริษัท 11 คู่เจรจา มูลค่าการซื้อขายกว่า 500,000 บาท จำนวน 3,100 กิโลกรัมแห่ง พร้อมจัดทำแผนการ

ประเด็นข่าว

ขยายตลาดต่างประเทศในกลุ่มประเทศ CLMV

-ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ เกษชกรเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษากิจการแพทย์แผนไทย ๆ กล่าวว่า ฟ้าทะลายโจรควรมีไว้ติดตัว หรือประจำบ้าน หากช่วงนี้หาไม่ได้ก็อาจปลูกไว้ที่บ้าน ถ้ามีข้อสงสัยให้โทรถาม 0-2149-5678 โดยการชื้อฟ้าทะลายโจรมี 2 รูปแบบ คือเป็นผงและสารสกัด โดยยาชนิดผงแนะนำให้ทานครั้งละ 4 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน ชนิดสารสกัดมี 2 รูปแบบคือ บรรจุ 10 มก. และ 20 มก.ต่อแคปซูล โดยแบบ 9-10 มก. แนะนำให้ทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน ส่วนแบบ 20 มก. แนะนำให้ทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน

-ดร.สุภาพร ภูมิอมร ผอ.สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากการศึกษาศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสโควิด-19 ของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในหลอดทดลอง พบว่า กลไกต้านไวรัสโควิด-19 สามารถทำลายไวรัสโดยตรง และต้านไม่ให้ไวรัสเพิ่มจำนวนเซลล์ได้ แต่ไม่มีฤทธิ์ในการชักนำให้เซลล์หลั่งสารที่ช่วยยับยั้งไวรัสโควิด-19 จึงไม่แนะนำให้รับประทานเพื่อการป้องกันโรค และจำเป็นต้องทำการศึกษาวิจัยในคนต่อไป

-ภญ.ดร.สุภาพรณ ปิติพร ประธานยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า เราตั้งใจจะให้ประชาชนปลอดภัย มีอาวุธต่อสู้กับโรคโควิด-19 มีหลายโครงการ ตั้งแต่จัดจำหน่ายราคาปกติ แม้ว่าต้นทุนจะสูงขึ้นมาแล้วก็ส่งฟรี ประชาชนสามารถติดต่อมาได้โดยจะส่งให้ฟรีแห่งละไม่เกิน 3 กระปุก มีการแจกเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร โดยให้ส่งซองจดหมาย จ่าชื่อ-ที่อยู่ ติดแสตมป์ 3 บาท ส่งกลุ่มงานเภสัชกรรม (ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร) รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สอบถามโทร 0-3721-1289

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ,ไทยโพสต์ สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, แนวหน้า, เดลินิวส์,สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์,ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ผจก.ออนไลน์, คมชัดลึก, เดลินิวส์, workpointnews, bangkobbiznew ,sanook) thaipbs,newtv, nationtv)

-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงการผลิตวัคซีนโควิด-19 ในไทย ว่า มี 3 ทางเลือกที่จะสามารถทำได้ คือ 1.ผลิตเองตามกระบวนการทดลอง 2.ร่วมมือกับประเทศที่ทำการผลิตวัคซีนสำเร็จแล้ว ซึ่งจะช่วยให้ได้วัคซีนเร็วขึ้น และ3.รอซื้ออย่างเดียว แต่ปัญหาคือไม่รู้ว่าจะไปซื้อได้เมื่อใด

-เสนอข่าว นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้ที่มวัคซีนไทย กำลังดำเนินการคิดค้นวัคซีนโควิด-19 ซึ่งมีการดำเนินการตามทางเลือกที่ 1 และ 2 โดยทางเลือกที่ 1 นั้น คือการผลิตวัคซีนขึ้นเอง คณะแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับทางบริษัท ไบโอเนท เอเชีย ได้มีการผลิตวัคซีน และทำการทดลองในลิงหรือหนู และกำลังรอผลจากทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าจะสามารถปลอดภัยนำไปสู่การทดลองในคนต่อหรือไม่ ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ความปลอดภัย (ทดลองใน30-50 คน) ระยะที่ 2 การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (100-150 คน) และระยะที่ 3 ให้ผลในการป้องกัน (500 คนขึ้นไป) เมื่อได้ผลว่าวัคซีนดังกล่าวป้องกันโควิด-19 ก็ไปสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนต่อไป ส่วนทางเลือกที่ 2 ความร่วมมือกับต่างประเทศ ที่มีการผลิตวัคซีน ขณะนี้มีประเทศที่ก้าวหน้ามีการทดลองในคนแล้ว คือ สหรัฐอเมริกา จีน อังกฤษ และไทยได้มีการเจรจาทำความร่วมมือกับจีนอยู่ โดยอยู่ในระหว่างการทำ MOU ร่วมกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ , เว็บไซต์แนวหน้า

-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค แนะนำสถานประกอบการใช้มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยการบริหารจัดการองค์กรและควบคุมทางวิศวกรรม พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและสามารถป้องกันโรคโควิด-19 ได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการรายวัน

-เสนอข่าว กรมควบคุมโรคส่งจันท.ให้ความรู้พนักงานโรงแรมเดอะ เบเวอร์ลี่ พัทยา สถานที่ใช้กักตัวคนไทยกลับจากต่างประเทศ โดยจะมีจันท.ชุดปฏิบัติการส่วนหน้า ทั้งแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ทหารที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานในช่วง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานดูแลกลุ่มผู้ถูกกักตัว โดยมีการจัดชุดรักษาความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายทั้งภายในและภายนอก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, business today,PPTV

-เสนอข่าว กลุ่มนักวิชาการทางการแพทย์ และอดีตผู้บริหารสธ. ประกอบด้วย นพ.ค่านวณ อึ้งชูศักดิ์ นพ.ศุภมิตร ชุมภ์สุทธิวัฒน์ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นพ.นครชิต ลิมปภาณุจันรัตน์ และ นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ นพ.ไพจิตร วราชิต นพ.โสภณ เมฆธน นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข นพ.ธวัช สุนทรจารย์ นพ.มานิต ธีระตคุณติกานนท์ และ นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ได้จัดทำรายงานข้อเสนอ เรื่องวิกฤติโควิด-19 ในประเทศไทย: การเปลี่ยนผ่านจากมาตรการ “กึ่งล็อกดาวน์” เข้าสู่มาตรการ “สร้างเสถียรภาพ” เพื่อเตรียมเสนอต่อรัฐบาล สำหรับประเทศไทยมีข้อเสนอ 5 ประการ ควรดำเนินการโดยเริ่มจากจังหวัดกลุ่มแรกที่ไม่พบผู้ป่วยในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา ประมาณ 32 จังหวัด สามารถเริ่มได้ในต้นเดือนพ.ค.หรืออาจนำร่องทดลองปลายเดือน เม.ย.นี้

สื่อที่นำเสนอ : nationtv

-เสนอข่าว กรมสุขภาพจิต สสส. - สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนรินทร์ พร้อมภาคี ชวนคนไทยติดตามกิจกรรมสร้างความสุขอยู่บ้าน ผ่าน

ประเด็นข่าว

เพจ "บ้าน-พลัง-ใจ" หลังพิชิตโควิด-19 ทำคนอยู่บ้านเครียด

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-เสนอข่าว ช่อง one 31 จัดทำรายงานใหม่ "อยู่อย่างไรปลอดภัยโควิด-19" จะมีการให้ข้อมูลและไขทุกข้อสงสัยในการป้องกันโควิด-19 แบบรู้ลึกรู้จริง โดย นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค จะมาให้ความรู้ "โควิด-19" คือไวรัสอะไร แพร่ระบาดได้ด้วยวิธีอะไรบ้าง พร้อมแนะนำวิธีการปฏิบัติและป้องกันตัว ติดตามชมได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 10.00 น. เริ่มเทปแรกวันนี้

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า

-เสนอภาพข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. รับมอบ สินค้าอุปโภคบริโภคในกลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย มูลค่ามากกว่า 40 ล้านบาท เพื่อส่งมอบบุคลากรทางการแพทย์ ผ่าน สธ.

-ผ.ก.ค.ผอ.ใหญ่ สำนักงานขายและการตลาด บมจ.อสสมท พร้อมคณะผู้บริหารที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร "Making the CEOs of Thailand" รุ่นที่ 2 ร่วมกันมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ 310 กล่อง และ Face Shield โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข รับมอบที่สธ.

สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ

-เสนอภาพข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. นายสุภกิต เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ร่วมรับฟังโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 จาก ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ CEO ซีพีเอฟ ที่ส่งมอบอาหารผู้เฝ้าระวัง 20,000 คน บุคลากรทางการแพทย์ 88 โรงพยาบาลรัฐ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-เสนอภาพข่าว นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าในโครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้แก่ สธ. จำนวน 2 ล้านชิ้น และ บ.ไปรษณีย์ไทย จำนวน 1 แสนชิ้น โดยมี นพ. ธีระศ รัชชัญญะ รวีวงศ์ อธิบดีกรม สบส. เป็นผู้แทนปลัดสธ. และ นายก่อกิจ ดำเนินชีวิตจร กก.ผจก.บ. ไปรษณีย์ไทยฯ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-เสนอภาพข่าว วัชรพงษ์ คุวิจิตรสุวรรณ เลขานุการ รมว.สธ. เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับรพ.ต่าง ๆ ใน จ.สระบุรี โดยมี ผวจ.สระบุรี เป็นตัวแทนรับมอบ ที่

มาตรการของรัฐบาลและหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ, มติชน,ข่าวสด,ไทยโพสต์,ไทยรัฐ,กรุงเทพธุรกิจ,สยามกีฬา, แนวหน้า ผู้จัดการ เดลินิวส์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์ ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน ,ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์,สยามรัฐ,กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง,ฐานเศรษฐกิจ ,ศูนย์ข่าวแปซิฟิก สำนักข่าวอิศรา กรมประชาสัมพันธ์, thaiquote, sanook, bangkokbiznews, matichonweekly thebangkokinsight thestandard, acnews, js100, innnews, innnews) ทีวีช่อง one, mcot, nation tv, thaipbs ,newtv

-เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 32 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,765 ราย ใน 68 จังหวัด รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสม 47 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,928 ราย และรักษาตัวอยู่ในรพ. 790 ราย โดยกลุ่มอายุ 20-29 ปี เสี่ยงติดเชื้อสูงสุด มีจังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยในช่วง 14 วัน เพิ่มขึ้น 33 จังหวัด ยืนยันว่ากลุ่มผู้ป่วยที่หายและกลับบ้านได้แล้ว ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกัน และคนกลุ่มนี้ไม่อยากจะได้พลาสมาเลือดอย่างมาก ซึ่งขณะนี้มีผู้มาบริจาคไม่ถึง 100 คน หากใครประสงค์จะร่วมบริจาคสามารถไปติดต่อได้ที่สภากาชาดไทย เพื่อนำพลาสมาไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มต่อไป ส่วนหน้ากากอนามัยสำหรับ สธ. จัดส่งไปแล้วกว่า 1,800,000 ชิ้น ก.มหาดไทย ส่งไปแล้วกว่า 769,000 ชิ้น หน้ากาก N95 จัดส่งไปแล้วกว่า 119,100 ชิ้น และชุด PPE จัดส่งแล้ว 8,640 ชุด อยู่ระหว่างการจัดส่งหมื่นกว่าชิ้น สำหรับความช่วยเหลือคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ มีเดินทางกลับจาก 3 ประเทศ เนเธอร์แลนด์ 27 คน บาร์เรน 74 คน ลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ และ สหรัฐ 162 คน ในจำนวนนี้เป็นนักเรียน afs ด้วย มาลงที่สนามบินอู่ตะเภา ส่วนที่เดินทางกลับผ่านด่านชายแดน วันที่ 18-30 เม.ย. มี 3,211 คน แต่ละวันรับได้ 350 คน ใน 5 ด่าน ชายแดนภาคใต้ สำหรับประเด็นมีความไม่เข้าใจกลัวจะมีคนติดเชื้อในพื้นที่นั้น ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศจะต้องมีการคัดกรอง ถ้ามีอาการต้องไปโรงพยาบาลทันที แต่ถ้าไม่มีอะไรก็จะเข้าไปกักตัวที่โรงแรมที่ภาครัฐจัดไว้ ขอให้มั่นใจว่า โรงแรมผ่านการประเมินของสาธารณสุข ประชาชนในชุมชนไม่ติดแน่นอน ส่วนเรื่องการแจกของให้ประชาชน บุคคลที่มีภูมิลำเนาของมาแจกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จะต้องประสานหน่วยงานรัฐในพื้นที่ ต้องวางแผนให้ดี ทำให้เกิดการชุมนุมของกลุ่มคนให้น้อยที่สุด ซึ่งภาครัฐจะเข้ามาช่วยจัดการ

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และรมว.กลาโหม ในฐานะผอ.ศบค. เดินทางไปตรวจเยี่ยมรพ.สนามธรรมศาสตร์ ภายในม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นHospital นำร่อง รองรับผู้ป่วย 308 เตียง หากผู้ป่วยเกิดภาวะวิกฤตจะมีทีมแพทย์ฉุกเฉินคอยช่วยเหลือส่งตัวรักษาต่อใน

ประเด็นข่าว

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติภายใน 5 นาที จากนั้น เวชเยี่ยมด่านตรวจคัดกรองคนเข้ากทม.ย่านดอนเมือง ชมจนท.ทุ่มเทศมสถานการณ์ เรียบร้อย

-เพจไทยคู่ฟ้า โพสต์เฟซบุ๊ก เรื่อง "เตรียมผลิตชุด PPE ใช้ซ้ำได้" ระบุว่า "เร็วๆ นี้ บ้านเราจะมีชุดป้องกันตนเอง PPE ที่ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์ เคลือบสารกันน้ำที่สามารถซักและใช้ซ้ำได้ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้แทนชุด PPE เกรดทางการแพทย์ ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศถึง 50% ขณะนี้ภ.จปมีภาคเอกชน ร่วมคิดค้นและอยู่ระหว่างทดสอบประสิทธิภาพการซักซ้ำ หากผ่านการทดสอบจะเร่งผลิต 40,000 ชุด ส่งมอบไปยัง สถานพยาบาลต่างๆ โดยเร็วที่สุด จะทำให้ประเทศไทยมีชุด PPE ทดแทนเทียบเท่ากับ 800,000 ชุด (1 ชุดใช้ซ้ำได้สูงสุด 20 ครั้ง) นอกจากนี้ กำลัง จัดซื้อหน้ากากอนามัย N95 และชุด PPE จากต่างประเทศ เพิ่มอีกชนิดละ 667,000 ชิ้น และจะจัดหาต่อเนื่องให้ได้ชนิดละ 5,000,000 ชิ้น ส่งให้ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับการจัดสรรหน้ากากอนามัย Surgical Mask ช่วงวันที่ 2-15 เมษายนที่ผ่านมา ดำเนินการไปแล้ว 21,400,000 ชิ้น หน้ากากอนามัย N95 228,000 ชิ้น และชุด PPE นำเข้า พร้อมอุปกรณ์จำเป็นครบชุด 246,000 ชิ้น

-ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำชับ สดม.-ตชด.คัดกรองเข้มคนไทยกลับตามด่านพรมแดน ให้หน่วยร่วมปฏิบัติทุกภาคส่วน ใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เพื่อความปลอดภัย ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนกลับเข้าผ่านจุดผ่านแดนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ

-ทอท.เตรียมรับคนไทย กลับบ้านที่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยจะมีชาร์เตอร์โพลต์ที่จะเข้าไทย เพิ่มต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ เตรียมพื้นที่อาคารเทียบ หมายเลข 6 รองรับ ขณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัดเที่ยวบินนำคนไทยกลับบ้านเฉลี่ยไม่เกิน 200 คนต่อวัน

-ก.พลังงาน มอบหมายให้กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ กฟผ. ทำโครงการจัดหาแอลกอฮอล์เพื่อประชาชน โดยจะนำแอลกอฮอล์ 70% หยอยจัดส่งให้กับรพ.สต. 9,863 แห่งทั่วประเทศ ในระยะเวลา 30 วัน เพื่อใช้ในการทำความสะอาดมือและพื้นผิวทั่วไปป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และประชาชน โดยในวันนี้ (20 เม.ย) จะเริ่มส่งมอบแอลกอฮอล์ ให้สสจ.นนทบุรี จากนั้นจะกระจายไปยัง หน่วยงานด้านสาธารณสุขอื่น ๆ

สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-เสนอข่าว ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เรื่องโควิด -19 เราต้องต่อสู้ภัยยาวนาน สิ่งที่ต้องการขณะนี้ ต้องการความร่วมมือร่วมใจ และให้ประชาชนไทยทุกคนได้ถึง ความจำเป็นขั้นพื้นฐานคือ ปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ขณะนี้ที่เราต้องการควบคุมโรคให้น้อยที่สุด เพื่อรอ ยาที่มีประสิทธิภาพสูง ลดอัตราการเสียชีวิตลงให้ได้ รอวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ มาใช้ในการป้องกันโรค และเมื่อมีภูมิคุ้มกัน กลุ่มเกิดขึ้น ทุกอย่างก็จะกลับมาสู่ภาวะปกติ เราจะต้องร่วมต่อสู้ไปด้วยกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-เสนอข่าว ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เผยสถานการณ์การคัดกรองและรักษา ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ ว่า จำนวนผู้ป่วย 186 รายกลับบ้าน 141 รายบางส่วนนอนรพ. บางส่วนพักที่ hospitel ก่อนที่จะกลับบ้าน ตรวจ คัดกรองมาเกือบ 9000 ราย ในช่วงสามเดือน เคสหนัก 3 ราย ก่อนหน้านี้ออดท่อช่วยหายใจย้ายออกจากไอซียูไปแล้ว 11 ราย ใส่เครื่อง ECMO 1 ราย (ย้ายออกจากไอซียู) 1 ราย มีปัญหาศัลยกรรมร่วมด้วย ได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว เคสสะสมทั้งหมดสัปดาห์หน้าน่าจะถึง 200 ราย ชาวสังคมออนไลน์ต่างเข้ามาชื่นชมและให้กำลังใจทีมบุคลากรทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์sanook,innews

-เสนอข่าว ซูเปอร์โพล สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ 1,012 ตัวอย่าง เรื่องคนเครียด โควิด-19 ระหว่างวันที่ 18 - 19 เม.ย.63 พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.8 ระบุว่า คนไทยเสียชีวิตจากโควิด-19 น้อยกว่าชาติอื่น ๆ สิ่งให้เห็น ช่วงวิกฤตโควิด-19 พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.2 ระบุ ได้เห็นระบบสาธารณสุขของประเทศไทยดี มีแพทย์ พยาบาล อสม. เข้มแข็ง ทุกภาคส่วนตื่นตัว ดูแลสุขภาพมากขึ้น สิ่งที่เป็นอยู่ ช่วงโควิด-19 ผลสำรวจพบว่า ที่น่าห่วงอย่างยิ่งคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.5 ระบุมีความเครียดเพิ่มขึ้น

Fake news

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ชี้แจงกรณีที่มีการโพสต์ข้อความ แนะนำน้ำกระชายต้านโควิด-19 กรมการแพทย์แผนไทยฯ ชี้แจงว่า ประเด็นดังกล่าวมีการบิดเบือน โดยกระชายเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย โดยมีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์ต้านการอักเสบ และลดไข้ สามารถบริโภคเพื่อบำรุงร่างกาย และป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยได้ ปัจจุบันยังไม่มียาสมุนไพรต้านโควิด-19 ได้ ติดตามได้ที่ www.dtam.moph.go.th หรือโทร 02 5917007

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.ออนไลน์, thaipbs, คมชัดลึก, JS100, สยามรัฐ

-เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้สอบถามข้อเท็จจริงกับ ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า กระเทียมมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านไวรัส ต้านออกซิเดชัน กระตุ้นภูมิคุ้มกัน และต้านการอักเสบได้ สามารถใช้เป็นอาหารบำรุงสุขภาพให้แข็งแรงได้ แต่ยังไม่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในการฆ่าเชื้อโควิด-19 ตามที่กล่าวอ้าง

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. เสนอใช้มาตรการเหมือนเกาหลีใต้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-เสนอข่าว นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกมธ. สาธารณสุข วุฒิสภา วิเคราะห์เทียบแผนรับมือโควิด-19 สามประเทศ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ที่โรคสงบชั่วคราวมาตั้งแต่เดือนที่แล้ว พบว่า ประเทศสิงคโปร์และญี่ปุ่นไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ของโรคระบาดได้ ขณะที่เกาหลีใต้ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ เนื่องจากเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก ทำให้ตรวจพบผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ แต่สามารถแพร่เชื้อได้และนำมากักตัวไม่ให้ออกไปแพร่เชื้อ แนะนำให้รัฐเอาแบบอย่าง มาตรการตรวจหาผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการ เพียงเล็กน้อยนั้น นับเป็นมาตรการซึ่งเป็นชี้ตายว่า ประเทศจะสามารถควบคุมการระบาดของโรคไว้ได้หรือไม่ ดังนั้นรัฐต้องมีมาตรการดูแลผู้ติดเชื้อแต่ละประเภทไว้รองรับ เพราะการกักตัวที่บ้าน พบว่าไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันการแพร่เชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ ,สยามรัฐ,มติชน

-เสนอข่าว นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ไล่เรียงลำดับการแพร่กระจายโรคโควิด-19 ตั้งแต่เริ่มต้นเดือนธ.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน ว่ามีที่ไปที่มาอย่างไร ประเทศไทยใช้มาตรการใดในการรับมือเพื่อลดการแพร่เชื้อให้ได้มากที่สุด ไทยไม่ได้ใช้มาตรการเรื่องการปิดเมืองหรือสถานที่ต่างๆ เพียงอย่างเดียว แต่เราใช้มาตรการมากมาย รวมถึงเพิ่มความรู้ต่างๆ ให้กับประชาชน เราก็สามารถทำให้ผู้ป่วยชะลดตัวและลดลงได้ดีในระดับหนึ่ง และอยากให้เข้าใจด้วยว่ามาตรการแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน เพราะต้นทุนแตกต่างกัน

2. ใครว่าจ้างสื่อออกปกป้องรัฐบาลไทย

สื่อที่นำเสนอ : thebangkokinsight

-เสนอข่าว เว็บไซต์ข่าวภาษาอังกฤษ www.thaienquirer.com ตีพิมพ์บทความ มีรายละเอียดว่า เมอคิวรี แอลแอลซี บ.ด้านกลยุทธ์สื่อชั้นนำ ได้ส่งจดหมายข่าวออกมาปกป้องวิธีการรับมือกับไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐบาลไทย ว่าสามารถชะลอการแพร่ระบาดในประเทศได้ โดยเรื่องที่นำประหลาดที่สุด คือ ข้อความที่บอกว่า มีการตรวจหาเชื้อในระดับสูง โดย thaienquirer ชี้ว่า รัฐบาลไทยเพิ่งเปิดเผยว่า ไม่ได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อในวงกว้าง เพราะเป็นวิธีที่ไม่คุ้มต้นทุน และปกป้องว่าแผนการตรวจหาเชื้ออย่างเจาะจงที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพมากพอ โดยรายงานข่าวอีกว่า พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้ปฏิเสธเรื่องการว่าจ้างเมอคิวรีเข้ามาปกป้องรัฐบาลไทย โดยบอกว่า จะไม่มีการใช้จ่ายเงินของรัฐไปกับเรื่องแบบนี้ เช่นเดียวกับ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันกับ thaienquirer ว่า สำนักนายกรัฐมนตรี ไม่ได้ว่าจ้างบริษัทดังกล่าว และบริษัทรายนี้ไม่ใช่กลุ่มต่างชาติเพียงรายเดียวเท่านั้น ที่ยื่นขอต่อการรับมือกับการระบาดของไทย ทั้งนี้ จึงเป็นเรื่องที่ต้องรอดูกันว่า ใครเป็นผู้ว่าจ้างบริษัทประชาสัมพันธ์ที่มีราคาแพงรายนี้ เพราะหากรัฐบาลเป็นผู้ว่าจ้าง จะเกิดคำถามตามมาอีกว่า ทำไมไม่ต้องจ่ายเงินว่าจ้างบริษัทประชาสัมพันธ์ ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจกำลังถดถอย และรัฐบาลกำลังพยายามหาเงินสำหรับใช้จ่ายในมาตรการเยียวยาและการช่วยเหลือต่างๆ

3. ชาวบ้านคัดค้านสถานที่กักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน, เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-เสนอข่าว จ.สระแก้ว ชาวบ้านใหม่ศรีจำปา อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว รวมตัวถือป้ายคัดค้านไม่ให้กลุ่มคนไทยจากกัมพูชาเข้ากักตัวในพื้นที่ โดยเฉพาะชาวบ้านใหม่ศรีจำปาเท่านั้นที่สามารถเข้ามารับการกักตัวได้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อ ทั้งนี้มีคนไทยจากกัมพูชา 19 คนเดินทางกลับเข้าประเทศไทย ชุดแรก 11 คน ถูกนำไปกักตัว ในกองร้อย อ.ส.พื้นที่บ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ ส่วนกลุ่มที่ 2 จำนวน 8 คนมีภูมิลำเนาใน จ.สระแก้ว 3 คน ได้เข้ารับการกักตัวที่ มารีสอร์ท อ.อรัญประเทศ ,โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม อ.เขาฉกรรจ์ และสถานที่กักตัวใน อ.เมืองสระแก้ว ขณะที่คนไทยซึ่งเป็นชาวกรุงเทพฯ 5 คน ถูกนำไปกักตัวที่กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน จ.สระแก้ว ที่ 1 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว

-ด้านนายอำเภอวัฒนานคร ได้ลงพื้นที่ชี้แจงกับชาวบ้านว่า หน่วยงานราชการเพียงแต่ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น ส่วนการนำคนไทยที่กลับจากกัมพูชาเข้ามากักตัว 14 วัน ขอยืนยันว่าคนกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงเพียงแต่เป็นผู้ที่ต้องเฝ้าระวัง และขอให้ชาวบ้านเห็นใจผู้นำหมู่บ้านในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ด้วย

-จ.สงขลา ชาวบ้านทุ่งसान ต.จะโหนด อ.จะนะ จ.สงขลา คัดค้านไม่ให้ใช้อาคารไอซีที อบต.จะโหนดเป็นสถานที่กักตัว เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เพราะกลัวการแพร่ระบาด

-นายจรรูวัฒน์ เกียงเกล้า ผู้ว่าฯสงขลา กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของผู้นำไปทำความเข้าใจกับประชาชน เพราะมีบางคนยังไม่รู้ว่าคนที่ไปอยู่ศูนย์กักตัวทุกคน ต้องผ่านขบวนการคัดกรองอย่างเข้มงวดแล้วจึงให้กักตัว 14 วัน ที่ศูนย์

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์

-เสนอข่าว นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา ผอ. สคร.ที่ 12 จ.สงขลา กล่าวว่า กลุ่มคนไทยที่เดินทางมาส่วนใหญ่เป็นแรงงานไทยที่ไปประกอบอาชีพในประเทศมาเลเซีย เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ ขออย่าความมั่นใจในการดำเนินการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ขออย่าต่อประชาชน อย่าเพิ่งตื่นตระหนก อีกทั้งคนกลุ่มนี้ไม่ได้เข้าร่วมในพิธีชุมนุมชนต่างๆ ที่มีคนจำนวนมาก

4. การคัดกรองที่ผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ มติชน) เว็บไซต์(ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, 77kaoded)

-เสนอข่าว แรงงานไทยจากมาเลเซีย ลักลอบเข้าทางด่านธรรมชาติ แม่น้ำสุโขง-โกลก จ.นราธิวาส 130 คน ต่อมาช่วงดึก จนท.จับได้อีก 10 คน โดย 1 คนมีไข้ จนท.ได้ส่งเข้าศูนย์สังเกตอาการแล้ว ส่วนอีก 9 คน ส่งกักตัวที่ศูนย์สังเกตอาการ ในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรระยอง

-ด่านพรมแดนสะเดา จ.สงขลา คนไทยตกค้างในมาเลเซีย กลับเข้ามา 86 คน มีไข้ 5 คน ส่งไปรักษาที่รพ.สะเดา

-นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ รักษาการ ผอ.รพ.สะเดา กล่าวว่า ผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 กลุ่มที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 18 เม.ย. จำนวน 10 คน มีผลเป็นลบทั้ง 10 คน ไม่ติดเชื้อโควิด-19 จึงส่งตัวไปยังสถานที่กักตัว แต่มี 1 คนมีอาการป่วยด้วยโรคตับแข็ง จึงยังคงนอนดูอาการที่ รพ.สะเดา

-ด่านพรมแดนถาวร ท่าเรือท่ามะลิ จ.สตูล มีคนไทยกลับจากมาเลเซียต้องคัดกรอง 204 ราย พบผู้ต้องสงสัยสอบสวนโรค 6 ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจเชื้อ

-ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีคนไทยกลับจากเนเธอร์แลนด์ 27 คน พบมีไข้ 3 คน ถูกส่งต่อไปรพ.เพื่อตรวจหาเชื้ออย่างละเอียด

-ที่ด่านพรมแดนเบตง อ.เบตง จ.ยะลา แรงงานไทยในมาเลเซียเดินทางกลับมาตามยอดที่แจ้งจำนวน 39 ราย เป็นวันที่ 2 ทอยยเดินทางเข้ามา 3 รอบโดยรอบแรกจำนวน 4 ราย รอบ 2 จำนวน 7 ราย รอบที่ 3 จำนวน 10 คน มีเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เบตง ทำการคัดกรอง หลังตรวจสอบเอกสารเสร็จสมบูรณ์จะมีเจ้าหน้าที่ มารับเพื่อไปกักตัวสถานที่ที่เตรียมไว้เพื่อดูอาการต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, bangkokpost) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยรัฐ, 77kaoded} springnews ,thansetthakij,) ทีวีช่องone ,nationtv

-เสนอข่าว ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย ผู้ว่าระยอง เจ้าหน้าที่ สธ.เดินทางไปรับเที่ยวบินนักเรียนไทยทุน AFS และประชาชน 162 คน ที่โดยสารกลับจากสหรัฐฯถึงไทย มาถึงสนามบินอู่ตะเภา จ.ระยอง ก่อนถูกนำตัวโดยรถบัส กองทัพเรือ ไปยังมายังรร.แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี ทั้งหมดจะต้องผ่านการคัดกรองโรค ด้วยการวัดไข้ การฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ พร้อมทำความสะอาดกระเป๋าสัมภาระ รองเท้า อุปกรณ์สื่อสาร ก่อนขึ้นห้องพัก เพื่อเฝ้าดูอาการ โดยจะอยู่ได้ในพื้นที่เฉพาะ ที่จัดให้โดยมีจนท.เฝ้าอยู่ตลอด 24 ชม. โดยไม่ได้ออกมาบริเวณด้านนอก หรือริมทะเล โดยจนท.ด่านควบคุมโรคตรวจพบ นร.ไทย 6 คนมีไข้จึงส่งตัวไปรักษาต่อที่รพ.ในจังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ พบว่า มีโปรกอล์ฟไทย 4 คน ทั้งโปรเม โปรโม โปรอาร์ม และ โปรแจน เดินทางกลับมาด้วย โดย ทั้ง 4 คน จะถูกพาไปกักตัว ที่โรงแรมรามาดา กรุงเทพฯ เป็นเวลา 14 วัน :

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด

-เสนอข่าว ก.กมลโหม ประชุมร่วมกับหน่วยขึ้นตรงก.กมลโหม และเหล่าทัพ เพื่อติดตามการบริหารจัดการมาตรการกักตัวควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine) ว่า สถานภาพคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ผ่านสายการบินที่ยังอยู่ในมาตรการกักตัวควบคุมโรคของรัฐ จำนวน 938 คน และมีแผนเดินทางกลับมานี้ 263 คนและ วันที่ 24-25 เม.ย. มีกำหนดการการเดินทางกลับไทยของพระสงฆ์ แม่ชี และญาติธรรม จากการแสวงบุญที่เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย 342 ราย (พระสงฆ์ 104 รูป แม่ชี 11 คน และญาติธรรม 56 คน) ได้สั่งการ ขอให้ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนที่มีที่ตั้งในประเทศไทย ประสานกับกมลโหมอาเซียน ริเริ่มขับเคลื่อนแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสพการณ์และการฝึกกรรมกันผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับมือกับปัญหาโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

5. ชาวบ้านรับมือของแจก

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ,มติชน,ไทยโพสต์

-เสนอข่าว ที่ลานอเนกประสงค์เชียงใหม่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา ชาวบ้านมาเข้าคิวรอรับของแจกกว่า 3,000 คน มีการเบียดเสียดแซงคิว และไม่รักษาระยะห่างจนเกือบกระทบ กระทั่งกันขลุมน สร้างความหนักใจให้กับคณะผู้จัดงานแต่สามารถควบคุมเหตุการณ์ไว้ได้

-ที่หน้าร้าน DOOD NOM SCALA ถนนบัวรอง ไกลี่สี่แยกบัวรอง เขตเทศบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา มีผู้ใจบุญนำข้าวสาร ไข่ไก่ อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่มบรรจุขวด กว่า 400 ชุด มาแจกจ่ายให้ประชาชน มีผู้คนมายืนต่อแถวยาวเหยียดเบียดเสียดกันแน่น กลุ่มผู้ใจบุญต้องใช้โทรโข่งประกาศให้ยืนระยะห่าง 2 เมตร แต่ไม่มีใครเชื่อฟัง แม้จะมีตำรวจสายตรวจ 2 นายและเจ้าหน้าที่ อส. 2 นายผ่านมาพบ เข้าไปช่วยจัด

ประเด็นข่าว

ระเบียบ แต่ไม่มีใครยอมถอยหรือยอมเว้นระยะห่าง ต้องรีบแจกสิ่งของโดยเร็วใช้เวลาเพียง 30 นาทีหมดเกลี้ยง

-ส่วนกรณีมีการแจกไข่ไก่และสิ่งของให้ประชาชนบริเวณหน้าสถานีรถไฟยะลา มีผู้ไปรอรับในลักษณะแออัดเบียดเสียด ผวจ.ยะลา ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าการการรถไฟฯว่า การแจกสิ่งของแก่ผู้ได้รับผลกระทบเป็นสิ่งที่ดี แต่จะเป็นการสร้างงานให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผวจ.ยะลา ยังมีหนังสือด่วนที่สุดถึงหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน เรื่องแนวทางปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด ทำความเข้าใจกับผู้ประสงค์จะบริจาคให้ประสานกับจังหวัด อำเภอ หรืออปท.ในพื้นที่ทราบก่อนเพื่อช่วยจัดการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนถือปฏิบัติตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

-ปลัดก.มหาดไทยส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าฯทุกจังหวัด โดยทำความเข้าใจกับผู้ประสงค์จะบริจาคให้ประสานกับจังหวัด หรืออำเภอ หรืออปท.ในพื้นที่ทราบก่อนการแจกจ่ายมอบสิ่งของเพื่อช่วยในการจัดการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนถือปฏิบัติตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคม อย่างเคร่งครัด

6. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในเดือนรอมฎอน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)

-เสนอข่าว นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นราธิวาส กล่าว ว่า ในช่วงเดือนรอมฎอนที่กำลังจะมาถึง ต้องมีมาตรการสำหรับกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมอื่นให้ประชาชนและส่วนราชการถือปฏิบัติ ดังนี้ กิจกรรมด้านศาสนาให้ถือปฏิบัติตามประกาศของจุฬาราชมนตรี อาทิ งดการเอี๊ยะดีกัฟ และการละหมาดญะมาอะห์ ที่เป็นซุนนะห์ (สุนัต) ประเภทต่างๆในคำคืน เดือนรอมฎอน ได้แก่ การละหมาดตะรอเวียะห์ การละหมาดวิตรี (วิเตร์) และการละหมาดตะฮัจญุด รวมถึง กิจกรรมอื่นๆที่มีสยิด หรือสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ ด้านกิจกรรมด้านสังคม อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหาสถานที่ให้ผู้ค้ารายใหม่ เป็นตลาดกลางประจำตำบล 1 แห่ง สำหรับตลาดที่มีอยู่เดิมให้จัดระเบียบใหม่ สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีระยะห่างของร้านไม่น้อยกว่า 1 เมตร จัดคิวผู้ซื้อและ ผู้ขายในแต่ละครั้งไม่ควรเกิน 3 ราย มีระยะห่างการ รอคิว สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง จัดเจลล้างมือ ขอความร่วมมือแต่ละครอบครัวออกมาซื้ออาหารเพียง 1-2 คน และห้ามนำบุตรหลานมาตลาดเด็ดขาด

7. การรับรู้ข่าวสารโรคโควิด-19 ของประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-เสนอข่าว สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ 1,243 คน กรณี “ข่าวหรือประเด็น” ที่ประชาชนอยากรู้ในช่วงโควิด-19 ระบาด ระหว่างวันที่ 13-17 เม.ย. พบว่า ข่าวหรือประเด็นใดบ้าง? เกี่ยวกับโควิด-19”ที่อยากรู้ พบว่า ร้อยละ 79.85 ระบุ สถิติ/ตัวเลข/ข้อมูล เกี่ยวกับการระบาดของโรค รองลงมาร้อยละ 69.94 ระบุระยะเวลาที่โรคจะหยุดระบาด ร้อยละ 63.50 ระบุยาที่รักษาโรคโควิด-19 สิ่งที่ประชาชนอยากรู้จากช่องทางใด พบว่า ร้อยละ 81.01 ระบุโทรทัศน์ รองลงมาร้อยละ 66.37 ระบุเฟซบุ๊ก ร้อยละ 58.97 ระบุไลน์ (Line) ด้านความบ่อยครั้งที่ประชาชนอยากรู้ พบว่า ร้อยละ 60.34 ระบุทุกวัน จากการเสพข่าวหรือประเด็นเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ประชาชนเกิด “ความเครียด/วิตกกังวล” หรือไม่ พบว่า ร้อยละ 58.57 ระบุเครียด/วิตกกังวล รองลงมาร้อยละ 41.43 ระบุไม่เครียด/ไม่วิตกกังวล เมื่อถามว่า “ความเครียด/วิตกกังวล” จากการเสพข่าวหรือประเด็นเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เกิดจากอะไร พบว่า ร้อยละ 60.70 ระบุมีทั้งข่าวจริงและข่าวปลอม แยกแยะยาก รองลงมาร้อยละ 55.01 ระบุตัวเลข/จำนวนข้อมูลผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ร้อยละ 44.04 ระบุ การนำเสนอข้อมูลที่แตกต่างกัน หลากหลายข่าว เมื่อถามว่าเมื่อมี “ความเครียด/วิตกกังวล” จากการเสพข่าวหรือประเด็นเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ทำอย่างไรให้หายเครียด พบว่า ร้อยละ 72.40 ระบุหากิจกรรมอื่นทำ เช่น เล่นเกม ปลูกต้นไม้ คุยแชต เล่นโซเชียล ฯลฯ รองลงมาร้อยละ 59.29 ระบุเสพข่าวอย่างมีสติ ร้อยละ 46.04 ระบุใช้วิจารณญาณแยกแยะข่าวจริง ข่าวปลอม

8. เร่งวินิจฉัยหายกลับบ้านแล้วป่วยซ้ำ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด

-เสนอข่าว แพทย์รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ได้นำตัวผู้ป่วยที่เคยมีประวัติติดเชื้อโควิด-19 กลับไปรับการรักษาอีกครั้ง หลังจากก่อนหน้านี้ผู้ป่วยชายอายุ 35 ปี ติดเชื้อและเข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมาจนหายดีแล้ว แพทย์ได้อนุญาตให้กลับไปอยู่บ้านได้ แต่ช่วงคืนที่ผ่านมามีอาการป่วยขึ้นมาอีกครั้ง ทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนำตัวกลับเข้าไปรับการรักษา ขณะนี้อยู่ระหว่างการวินิจฉัยโรคว่าป่วยด้วยโรคใด ไม่ยืนยันว่ากลับมาติดเชื้อโควิด-19 อีกครั้งหรือไม่ เพราะอาการยังไม่ค่อยชัดเจนและการเอกซเรย์ในตอนแรกผลออกมาก็ไม่ค่อยชัด เจ้าหน้าที่จึงขอตรวจอีกครั้ง

-กกก.โรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ แจ้งว่า จ.เชียงใหม่ มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 9 ราย และได้รักษาทั้งหมดจนหายแล้ว โดยรายสุดท้ายให้กลับบ้านเมื่อวันที่ 14 เม.ย.ที่ผ่านมา กระทั่งผู้ป่วย 1 ใน 9 รายกลับมา มีเชื้ออีกครั้ง ทั้งนี้ พบประวัติเคยเดินทางไปยังปอยเปต ประเทศกัมพูชา และไปสถานบันเทิงย่านทองหล่อ กรุงเทพฯ ก่อนจะเดินทางกลับ จ.เชียงใหม่ ทางเครื่องบินถึงเมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา แล้วไปตรวจหาเชื้อ โควิด-19 เองเมื่อวันที่ 16 มี.ค. โดยตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงการได้รับการวินิจฉัยว่าหายแล้ว กลับบ้านได้ไม่มีการเป็นไข้หรือไอมากนัก ขณะที่ผู้ที่เคยติดเชื้ออีก 8 รายไม่มี

รายงานข่าว กลับมาป่วยแต่อย่างไร

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวหุ้น,ข่าวสด, สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (สยามรัฐ,ผจก.รายวัน,แนวหน้า,เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน ,thansetthakij,mcot, js100)

-พญ.มัตติชิตโช โม่เอติ ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำทวีปแอฟริกา กล่าวว่า เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ระบาดเข้าสู่ทวีปแอฟริกาได้นานระยะหนึ่งแล้ว และแพร่ระบาดในพื้นที่อย่างรวดเร็ว เนื่องจากระบบสาธารณสุขยังต่ำกว่ามาตรฐาน จึงมีความเสี่ยงสูงมากกว่าทวีปแอฟริกาจะกลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดแห่งใหม่

-**สหรัฐ ฯ** สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ หรือเอ็นไอเอช เปิดเผยผลการทดลองใช้ยาต้านไวรัสเรมเดซิเวียร์ (Remdesivir) ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นลิงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พบว่า ตัวยาสามารถลดอาการของโรคและลดความเสียหายของปอดได้เป็นอย่างดี แต่ศึกษาวิจัยข้างต้นยังไม่ได้ผ่านการตรวจทานจากผู้เชี่ยวชาญ และยังไม่ควรถูกสรุปให้เป็นข้อแนะนำทางคลินิก แต่เป็นเพียงการแบ่งปันข้อมูลเพื่อช่วยเหลือรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเวลานี้เท่านั้น

-ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ได้ออกมาเตือนประเทศจีนให้เตรียมเผชิญหน้ากับผลที่จะตามมาหากมีส่วนรับรู้ รับผิดชอบต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังเริ่มเกิดขึ้นที่เมืองอู่ฮั่น ตั้งแต่เดือนธ.ค.และทำให้มีผู้เสียชีวิตทั่วโลก

-มีชาวอเมริกันหลายพันคนในหลายมลรัฐชุมนุมประท้วงตามเมืองต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อคัดค้านมาตรการล็อกดาวน์ที่ทำให้ผู้คนกว่าครึ่งประเทศต้องอยู่กับบ้าน

-**จีน** ผอ.สถาบันไวรัสวิทยาแห่งเมืองอู่ฮั่น ยืนยันปฏิเสธว่า ห้องทดลองแห่งนี้เป็นต้นเหตุให้เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ระบาด

-**ญี่ปุ่น** สถานีโทรทัศน์ญี่ปุ่น นำเสนอมาตรการของประเทศไทย ที่มีการตรวจวัดอุณหภูมิในสถานที่ต่างๆ การเว้นระยะทางสังคม และป้องกันตัวเองในหมู่ประชาชนจนถึงพระสงฆ์ ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างชัดเจน

- **ไต้หวัน** พบผู้ติดเชื้อรอบสอง เพิ่มขึ้น 22 ราย ส่วนใหญ่เป็นทหารเรือบนเรือรบของกองทัพเรือ 3 ลำที่ไปจอดเทียบท่าหมู่เกาะปาเลาะในมหาสมุทรแปซิฟิกได้เมื่อเดือนที่แล้ว

-**เกาหลีใต้** ขยายเวลาบังคับใช้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมไปอีก 16 วัน แต่ผ่อนคลายความเข้มงวด อนุญาตให้โบสถ์ทำกิจกรรมได้โดยต้องปฏิบัติตามคู่มือฆ่าเชื้อและอนุญาตให้แข่งขันเบสบอลลีกได้แบบไม่มีผู้ชมในสนาม

- **สิงคโปร์** มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 596 ราย ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 6,988 ราย กลายเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดในอาเซียน โดยในกลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตทำงานที่พักอาศัยในหอพักแรงงานต่างชาติ 893 ราย และอีก 27 ราย พักอาศัยนอกหอพักแรงงานต่างชาติ และพบผู้ติดเชื้อภายในชุมชน 22 ราย ซึ่งเป็นจำนวนลดลง

-**เมียนมา** พบผู้ป่วยรายใหม่ 9 คน เพิ่มจำนวนผู้ป่วยสะสมเป็นอย่างน้อย 107 คน ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย 5 ราย

-**อินโดนีเซีย** มีผู้ติดเชื้อสะสม 6,575 คน เสียชีวิต 582 ราย

-**ฟิลิปปินส์** มีผู้ติดเชื้อสะสม 6,259 คน เสียชีวิต 409 ราย มาเลเซียมีผู้ติดเชื้อสะสม 5,389 คน เสียชีวิต 89 ราย

-**สปป.ลาว** ไม่พบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องเป็นวันที่ 7 ยอดคงเดิม 19 ราย ต่ำสุดในอาเซียน

-**สเปน** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้น 410 คน ลดจาก 565 คน เมื่อวัน ถือเป็นตัวเลขรายวันต่ำสุดในรอบ 1 เดือน ผู้เสียชีวิตรวม 20,453 จะขอขยายเวลาล็อกดาวน์ อีก 15 วันไปจนถึงวันที่ 9 พ.ค. แต่ผ่อนคลายความเข้มงวดลง เช่น อนุญาตให้เด็กๆ ออกจากบ้านได้ในช่วงสั้นๆ

-ศูนย์วิศวกรรมและระบบวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจอร์เจีย ฮอปกินส์ สหรัฐอเมริกา เปิดเผย จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก 2,329,539 คน เสียชีวิต 160,717 ราย โดยสหรัฐยังอยู่อันดับ 1 ด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อ 735,086 คน เสียชีวิต 38,910 ราย รองลงไปเป็นสเปน ติดเชื้อ 194,416 คน เสียชีวิต 20,639 ราย อิตาลีมีผู้ติดเชื้อ 175,925 คน เสียชีวิต 23,227 ราย ฝรั่งเศสมีผู้ติดเชื้อ 152,978 คน เสียชีวิต 19,349 ราย เยอรมนี ชาติยุโรปที่เพิ่งประกาศการควบคุมโรคได้แล้ว มีผู้ติดเชื้อ 143,724 คน เสียชีวิต 4,538 ราย และอังกฤษมีผู้ติดเชื้อ 115,314 คน เสียชีวิต 15,498 ราย

-จีนมีผู้ติดเชื้อ 82,735 คน เสียชีวิต 4,632 ราย กกก.สุขภาพแห่งชาติจีนรายงานว่า มีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ของวันที่ 18 เม.ย.อีก 16 คน เป็นตัวเลขต่ำสุดในรอบกว่า 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ 16 คน ได้รับเชื้อจากนอกประเทศ 9 คน อีก 6 คน มีความเกี่ยวข้องกับมณฑลเฮย์หลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน พบมณฑลกับรัสเซีย ทำให้ทางการต้องเปิดรพ.สนามในมณฑลดังกล่าวเพื่อรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการ

-เสนอรายงาน คนอีกกลุ่มหนึ่งที่สังคมยังคงจับตา คือ กลุ่มคนไทยในมาเลเซียที่ยังคงติดค้าง และรอการกลับมาตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.2563 นี้ เป็นต้นไป บริเวณด่านชายแดนไทย-มาเลเซียจำนวน 5 ด่าน แต่กลุ่มนี้ก็ดูไม่น่ากังวลเท่าที่ควร เพราะกระทรวงมหาดไทยวางมาตรการไว้เข้มงวด แต่กลุ่ม

ประเด็นข่าว

คนที่ต้องกังวลกันมากกว่าคือ กลุ่มคนที่ลักลอบข้ามแดนโดยช่องทางธรรมชาติจากมาเลเซียเข้าไทย อีกทั้งกลุ่มคนไทยเองที่ยังลักลอบข้ามเมืองข้ามจังหวัดกันไปมา ใช้วิธีหลบหลีกเส้นทางหลักไปใช้ทางเส้นทางรอง หรือเส้นทางในหมู่บ้าน หรือเส้นทางโจรอีกมากมายข้ามจังหวัดกันไปมาโดยไม่มีใบรับรอง และที่สำคัญไม่มีการกักตัว 14 วันแต่อย่างใด ประเด็นนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมควรฟังเสียงมากกว่ากลุ่มคนจากต่างประเทศที่กลับเข้ามา โดยถูกต้องและมีการนำไปกักตัว 14 วัน ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งในจังหวัดนั้นๆ เองรวมถึง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และ ศอ.บต. ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว ด้วยการใช้ไม้แข็ง ใช้ความเด็ดขาดจัดการ เพราะหากปล่อยไว้นานวัน นั่นก็ยิ่งหมายถึงความสูญเสียอีกมากมายที่จะตามมา

สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ

-กล่าวว่า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดทำแผน ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และนักวิชาการด้านระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ในการกำหนดประเภทธุรกิจที่จะกลับมาเปิดบริการ พร้อมทั้งกำหนดกลุ่มพื้นที่ที่จะกลับมาเปิดดำเนินการ (area base) โดยจัดแบ่งเป็นกลุ่มสีแดง-สีเหลือง และสีเขียว นอกจากนี้จะเสนอให้นำแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ซึ่งเป็นแอปที่รัฐบาลจัดทำขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลประชาชนและเฝ้าระวังบุคคลกลุ่มเสี่ยง มาใช้งานร่วมกัน เพื่อช่วยในการตรวจสอบกลุ่มเสี่ยง โดยประชาชนจะต้องเข้าไปลงทะเบียนในแอป ซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ และจะมีคิวอาร์โค้ดประจำตัว ซึ่งจากข้อมูลแอปก็จะแบ่งกลุ่มประชาชน โดยสีเขียวสำหรับบุคคลที่ไม่มีความเสี่ยง-สีเหลืองสำหรับคนที่เข้าข่ายเสี่ยง และสีแดง คือกลุ่มที่เสี่ยง เมื่อประชาชนไปใช้บริการร้านค้าก็ต้องเปิดคิวอาร์โค้ดให้สแกน ซึ่งในแอปจะมีฟังก์ชันบอกว่ามีกลุ่มเสี่ยงบริเวณนั้นมากน้อยแค่ไหน หรือมีกลุ่มเสี่ยงเคยมานั่งรับประทานอาหารตรงจุดนี้หรือไม่ และหากพบว่าประชาชนเข้าข่ายเสี่ยง แอปก็จะส่งข้อมูลเพื่อแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบว่า ต้องเข้าสู่การกักตัว 14 วัน อย่างไรก็ตาม หากมีใครให้ข้อมูลที่เบาะแสบ่งชี้การลงทะเบียนเข้าใช้แอป เชื่อว่ารัฐบาลจะมีมาตรการกำกับดูแล

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า คณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนของ ศบค.ระบุว่า วันที่ 20 เม.ย. 63 ทีมของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จะเสนอแผนริสตาร์ทธุรกิจให้ นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สภาพัฒนา โดยจะมีทีมแพทย์ที่เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีใน ศบค.ร่วมพิจารณาชี้ขาดว่าจะเปิดแค่ไหน เพียงใด โดยอาศัยข้อมูลทางการแพทย์ เช่น แนวโน้มผู้ติดเชื้อ เป็นปัจจัยชี้ขาดหลักว่าจะคลายล็อกธุรกิจประเภทใดและพื้นที่ใดบ้าง เพื่อไม่ให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กลับมาอีกครั้งเหมือนประเทศสิงคโปร์และญี่ปุ่น ขณะที่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เตรียมพร้อมทุกด้านสำหรับการกลับมาเปิดอีกครั้ง แต่จะเปิดอย่างไรต้องรอฟังแนวทางจากทางรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-กล่าวว่า คณะแพทย์ทั้งสายนักวิชาการและอดีตผู้บริหาร สธ. ได้จัดทำข้อเสนอ "การเปิดเมืองอย่างปลอดภัย" ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อส่งต่อประกอบการตัดสินใจของศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ข้อเสนอดังกล่าว สรุปว่ามาตรการกึ่งล็อกดาวน์ที่ไทยใช้อยู่มีส่วนสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาด แต่การใช้โดยครอบคลุมทั้งประเทศมีต้นทุนสูงทางเศรษฐกิจและสังคม หากเนิ่นนานจะส่งผลกระทบต่อประชากรที่มีรายได้น้อย การกลับสู่ชีวิตปกติแต่ด้วยวิถีแบบใหม่ (New Normal) จะเป็นจริงและเกิดขึ้นได้ ต้องมีองค์ประกอบสำคัญ 5 เรื่อง คือ 1) เพิ่มความเข้มข้นในมาตรการทางสาธารณสุขและการแพทย์ เช่น ขยายการตรวจให้ครอบคลุมทุกจังหวัด มีการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วทำให้ทุกคนทุกสังคมและทุกพื้นที่เข้าใจและปฏิบัติตาม 2) มาตรการสุขลักษณะ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน การมีระยะห่างทางกาย 3) งดการชุมนุม งดงานสังสรรค์ที่จัดใหญ่โตมีคนมากๆ เปิดให้ธุรกิจเริ่มเดินหน้า มีการตรวจวัดไข้ เว้นระยะห่างทางกาย เพิ่มการระบายอากาศ ลดจำนวนคนที่มาใช้บริการ 4) ปิดแหล่งแพร่โรคที่สำคัญ บริการหรือกิจการที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบริการทางเพศทั้งตรงและแฝง และ 5) มีระบบเฝ้าระวังตรวจจับและคาดการณ์ความรวดเร็วของการแพร่ระบาดในระดับพื้นที่และระดับประเทศ ทุกภาคส่วนต้องดำเนินการการกลับสู่ชีวิตปกติ 5 ประการข้างต้นอย่างเคร่งครัด ประเทศจะได้เดินหน้าต่อตามปกติอย่างยั่งยืน

สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ

-กล่าวว่า เมื่อประชาชนเริ่มหาซื้อหน้ากากอนามัยไม่ได้ สถานพยาบาลเริ่มขาดแคลน เป็นการตอกย้ำว่าหน้ากากอนามัย 200 ล้านชิ้นหายไปไหน กระทั่งมีกระแสข่าวการกักตุนหน้ากากอนามัยโดยคนสนิทนักการเมือง โดยมี ชรก.ช่วย กระบวนการตรวจสอบการทุจริตกักตุนหน้ากากอนามัยจึงเกิดขึ้น เบื้องต้นการตรวจสอบไม่ได้พุ่งเป้าว่าใครคือผู้ที่กระทำความผิด แต่เน้น เรื่องช่องโหว่การบริหารจัดการหน้ากากอนามัย ส่วนจะเอาผิดหรือไม่เอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องก็สามารถพิจารณาจากเจตนาการกระทำและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ประมาทเลินเล่อ จนทำให้เกิดช่องโหว่ หรือมีผลประโยชน์ร่วมกันกับโรงงานหรือไม่ คงต้องลุ้นต่อไปว่า พณ.จะตอบสนองต่อประเด็นนี้อย่างไร

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ เสียงประชาชนปฏิรูปตำรวจ

-กล่าวว่า สถานการณ์ของประเทศขณะนี้ที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อในแต่ละวันลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องกันหลายวัน ไม่ได้หมายความว่า น่าจะชนะศึกโควิด

ประเด็นข่าว

แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังต้องใช้เวลามากกว่าในการสรุปเช่นนั้น มาตรการหลายอย่างซึ่งต้องแลกกับปัญหาเศรษฐกิจที่ธุรกิจการค้าสารพัดดำเนินไปตามปกติไม่ได้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและรัฐก็ไม่มีเงินมากพอที่จะชดเชยให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบ การออกกฎหมายโอนงบประมาณ ปี 2563 จากหน่วยราชการเข้าเป็นงบกลาง 10 % หรือ อาจมากกว่า จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องรีบกระทำอย่างยิ่ง รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณของชาติปี 2564 และต่อไปในอนาคต ต้องได้รับการปฏิรูปครั้งใหญ่ อาจปรับลดลงถึง 20%

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคในบ้านต้องมีเลข อย. วอส.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (New18, คมชัดลึก, ข่าวสด)

-เสนอข่าว ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการอย. กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่ใช้บนพื้นผิว ฝาผนัง วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จัดเป็นวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนและทางสาธารณสุข อยู่ในการกำกับดูแลของ อย. ต้องผ่านการประเมินประสิทธิภาพและประเมินความปลอดภัยว่าสามารถใช้ในบ้านเรือนได้ และต้องแสดงเลขทะเบียนวัตถุอันตรายในกรอบเครื่องหมาย อย. วอส. บนฉลาก ขอให้ประชาชนระมัดระวังในการนำผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายอื่นมาใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ อาจทำให้พื้นผิวหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในบ้านเรือนเสียหาย ขอให้สังเกตเพิ่มอีก 2 จุดสำคัญก่อนซื้อ ได้แก่ 1. มีข้อความระบุว่าสามารถ “ฆ่าเชื้อโรค” “ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย” หรือ “ฆ่าเชื้อไวรัส” 2. มีสารสำคัญที่เป็นสารฆ่าเชื้อโรค สารแต่ละชนิดจะมีประสิทธิภาพต่อชนิดของเชื้อโรคแตกต่างกันไป โดยสามารถตรวจสอบการได้รับอนุญาตและสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคได้ที่เว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบผลิตภัณฑ์”

ต๋อยอดต้นแบบเครื่องมือการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, Innews

-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า สบส.ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์รองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ นักวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอดต้นแบบนวัตกรรม และพัฒนาเครื่องมือแพทย์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อรองรับผู้ป่วยและลดโอกาสการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งยังสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ นอกจากนี้สามารถขยายผลสู่การยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์ของไทยและผลิตภัณฑ์ให้เป็นอุตสาหกรรมทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานในระดับสากล สามารถแข่งขันกับต่างประเทศและเกิดความยอมรับในสายตานานาชาติได้

ฝุ่น PM 2.5

สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ, เว็บไซต์ (หุ้นอินไซด์, ไทยโพสต์)

-เสนอข่าว ศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหน่วยโรคระบบการหายใจเวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้อาหุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ มีความเป็นห่วงผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพจากมลพิษฝุ่น PM 2.5 ต่อประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ เชียงราย หรือจังหวัดใกล้เคียง ผลกระทบมากหรือน้อย ขึ้นกับปัจจัยสำคัญ ดังนี้ 1.ระดับความเข้มข้นของ PM 2.5 ที่ร่างกายได้รับ 2.ระยะเวลาสะสมที่ร่างกายได้รับ PM 2.5 3.สัดส่วนของสารประกอบชนิดต่างๆ ใน PM 2.5 4.สภาวะของร่างกายขณะได้รับ PM2.5 ผลกระทบตามระยะต่างๆ อาจทำให้เกิดโรคขึ้นใหม่ หรือทำให้โรคเดิมรุนแรงขึ้นทำให้เซลล์ของอวัยวะต่างๆ เสื่อมจนทำให้อวัยวะทำงานเสื่อมเร็วและรุนแรงขึ้น ดังนั้น PM 2.5 จึงเป็นมลพิษที่เป็นสาเหตุสำคัญต่อการเสียชีวิตทั้งแบบฉับพลันเฉียบพลัน และทำให้อายุขัยสั้นลง เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยทั้งฉับพลันและเฉียบพลันอาหุรุนแรง เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรังโดยเฉพาะโรคภูมิแพ้ โรคระบบการหายใจโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือทำให้โรคเรื้อรังดังกล่าว มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นรวมทั้งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์สยามรัฐ, มติชนออนไลน์

-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคเหนือ ฝุ่น PM 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 14 พื้นที่ สูงสุดอยู่ที่ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 76 ไมโครกรัมฯ

- www.iqair.com รายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองมลพิษโดยรายงานแบบเรียลไทม์ พบว่าเข้านี้เมืองเชียงใหม่อยู่ในลำดับ 3 ของโลก ค่าฝุ่นอยู่ที่ 157 US AQ

ข่าวปลอมชาตะไคร้ใบเตย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์JS100, ผวก.ออนไลน์

-เสนอข่าว ตามที่มีบทความแนะนำเกี่ยวกับ ชาตะไคร้ใบเตย รักษาอาการปวดขา ปวดข้อ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางสำนักโภชนาการ กรมอนามัย พบว่าเป็นข้อมูลบิดเบือน ตะไคร้บรรเทาอาการปวดข้อได้แต่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ไม่ควรรับประทานในปริมาณมาก และติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จะทำให้อาการปวด บวมเพิ่มมากขึ้นได้ จากการแนะนำให้รับประทานตะไคร้กับใบเตย เนื่องจากเพื่อให้เกิดความสมดุลเพราะตะไคร้มีฤทธิ์ร้อนจะขับปัสสาวะอย่างเดียว ส่วนใบเตยมีฤทธิ์เย็นบำรุงหัวใจและเลือด

ข่าวปลอมเรื่องดื่มสมุนไพรโบราณดื่มก่อนนอนความจำดีขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์JS100

-เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม แจงจากกรณีที่มีบทความแนะนำเครื่องดื่มสมุนไพรโบราณ โดยบอกว่าดื่ม 1 แก้ว ก่อนนอน จะทำให้ความจำดีขึ้น ทางสำนักโภชนาการ กรมอนามัย ชี้แจงว่าปัจจุบัน ยังไม่มีข้อมูลที่พบว่าวัตถุดิบทั้ง 3 ชนิดตามที่บทความแนะนำ คือ ต้นตะไคร้ มะตูมแห้ง และ เกสรบัวหลวง มีสรรพคุณช่วยให้ความจำดีขึ้น หรือแก้อัลไซเมอร์ได้

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

